

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๔.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน	<p>สินค้าทางพารา กรมศุลกากรประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ในการจัดทำแผนการทดสอบและพัฒนาระบบใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม หนังสือรับรองคุณภาพพยาง และใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพพยางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form และการวางแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือพิจารณาข้อมูลเอกสาร Software Requirement Specification เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Single Form ระบบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าประชุมหารือพิจารณาและได้จัดส่งหนังสือรับรองข้อมูลเอกสาร Software Requirement Specification เกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) of Origin) ระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) กรมศุลกากรร่วมประชุมหารือกับกรมประมง ประชุมหารือผลการพิจารณาเอกสาร Software Requirement Specification เกี่ยวกับการพัฒนาใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ - กรมศุลกากรและกรมวิชาการเกษตรร่วมกันทดสอบคำขอระบบพัฒนาระบบใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม หนังสือรับรองคุณภาพพยาง และใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพพยางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form เบื้องต้น เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒</p>
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทบ.	รายงาน/ข้อเสนอรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce	คณะทำงานย่อยดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลเพื่อร่วมประชุมกับคณะทำงานใหญ่ เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลการจัดทำระบบลงในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th
๑.๑.๒ (๒) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	ทดสอบการใช้ระบบการรับชำระภาษีอากรปกครองระวางโดยการใช้อัตราอิเล็กทรอนิกส์	คณะทำงานฯ ดำเนินการศึกษาและออกแบบเพื่อวางแนวทางในการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับทางไปรษณีย์เกี่ยวกับข้อจำกัด และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานผลการศึกษา/เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากรเสนอผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	ข้อเสนอ/รายงานการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร	จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมาและพิจารณาแนวทางการใช้ระบบระบบตรวจสอบการใช้สิทธิยกเว้นอากรสำหรับการนำเข้า และอยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR เพื่อจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองเพื่อกำหนดรูปแบบระบบฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ ๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนฯ - ร่างประกาศเรื่องการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (หาก AFAFGIT มีผลบังคับใช้) 	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ศุลกากร และการจัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเข้าใจระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน จำเป็นต้องรอความชัดเจนจากกรอบความตกลง AFAFGIT ถึงจะสามารถเริ่มจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ โดยกรมศุลกากรได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางการยกร่างประกาศ และคำสั่งกรมฯ โดยผลักดันประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมอาเซียนให้ดำเนินการให้สัตยาบันพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง AFAFGIT แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ากรอบความตกลง AFAFGIT จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งและทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน - ระบบพร้อมใช้งานได้จริงตามกำหนดการที่ระบุไว้ 	ดำเนินการทดสอบและติดตั้งระบบฯ
๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ข้อมูล ebXML Gateway	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบ ebXML Software พร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ดำเนินการติดตั้ง พัฒนา และ Migrate ระบบงาน และลง Software บนระบบฯ พร้อมดำเนินการทดสอบ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒
๑.๒.๔ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สทส.	ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมอบรมผู้ใช้งาน	ลงนามในสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบเครือข่ายสำหรับระบบการตรวจสอบสถานะเครือข่าย
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สปก.	มีการประสานงานแก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	<p>ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกศุลกากร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดงานสัมมนา "Customs 2019 : The Next to Beyond" เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องมณเฑียรราช สโมสรทหารบกวิภาวดี - จัดงานบรรยายหัวข้อ " Customs Update 2019 : New e-Bill Payment" เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอื้อจื่อเหลียง - ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น การตีความกฎหมาย เรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมินราคา พิศัตว์ธรรมชาติ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นต้น

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสอ.	- จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอด ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรแก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ประกอบการ - รายงานสรุปประเด็น ความคิดเห็น/ปัญหาของ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่เข้าร่วม “โครงการ สิทธิประโยชน์สัญจร” และผลการดำเนินโครงการฯ	กำหนดการจัดสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๒
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ครอ.	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็นทั้งหมด	รวบรวมปัญหาอุปสรรคในส่วนของกรนำเข้าสู่ออกและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปเข้าที่ประชุมคณะทำงาน ครอ. ในวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหามาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๑.๓.๔ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	- มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (Clip) ที่มีเนื้อหา ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง - ปริมาณการรับรู้การบริการ ทางออนไลน์ของกรมศุลกากร	ลงพื้นที่ถ่ายทำโดยจัดทำ clip เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตามพันธกิจของกรมศุลกากร จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่อง ๙ ช่องทางการร้องเรียน ลงพื้นที่ถ่ายทำ ณ กรมศุลกากร เขตคลองเตย ๒) เรื่องพันธกิจด้านศุลกากร ลงพื้นที่ถ่ายทำ ณ จังหวัดนครพนม
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองสินค้าเนติสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการ	ดำเนินการจัดทำที่มหาวิทยาลัยภายใน สกก. สพก. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร Power Point เพื่อใช้ ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และกำหนดช่วงระยะเวลาการจัดสัมมนาโดยคาดว่าจะอยู่ช่วงระหว่าง เดือน ก.ค. - ส.ค.

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
๑.๓.๖ แผนงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศาลการ	๔.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สกม.	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานร่างกฎหมาย ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งสรุปความเห็นของ ประชาชนหรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - ร้อยละของกฎหมาย ศาลการที่มีการจัดทำ รายงานประมวลความคิดเห็น ของประชาชน - ร้อยละของการจัดทำ ร่างกฎหมายศาลการที่มี การให้สรุปข้อมูลและ เผยแพร่แก่ประชาชน 	<p>ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติศาลการ (ฉบับที่....) พ.ศ. กรมศาลการได้รับเรื่องดังกล่าวคืนจากกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งให้กรมศาลการทราบ เรื่องร่างกฎหมายที่มีความสำคัญที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอย่างช้าภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประกอบกับมีการกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจนำเรื่องดังกล่าว เสนอทันในวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนี้ได้ ประกอบกับคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) มีการแจ้งข้อเสนอมติเห็นในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติศาลการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมด้วย</p>
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศาลการ				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านศาลการแม่สอดแห่งที่ ๒	๐.๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	<p>ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งวดงาน) อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่เหลือ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้างใหม่ ผลการสำรวจพบว่ารูปแบบผังบริเวณมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงต้องปรับปรุงรูปแบบผังบริเวณใหม่ เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข อยู่ระหว่างพิจารณาข้อยุติของผู้แทนกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับพัสดุ เบื้องต้นให้ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนอื่นไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าไปกว่าเดิม</p>
(๒) โครงการก่อสร้างด้านศาลการสะเดาแห่งใหม่	๐.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สะเดา	<p>ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๘๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๑ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๕,๖๓๘,๘๒๖.๖๑ บาท - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๕,๖๓๘,๘๒๖.๖๑บาท - งวดงานที่ ๕๗ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘บาท - งวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๕,๖๓๘,๘๒๖.๖๑บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๕,๖๓๘,๘๒๖.๖๑บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๕,๖๓๘,๘๒๖.๖๑บาท - งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๑๖,๘๘๔,๘๑๐.๑๘ บาท - งวดงานที่ ๔๓ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
				- งดงานที่ ๕๙ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๖๐ จำนวน ๖,๔๐๘,๐๕๘.๒๘ บาท - งดงานที่ ๘๕ จำนวน ๑๗,๒๑๐,๘๗๙.๐๓ บาท รวมเป็นจำนวน ๒๗ งดงาน ปัญหาอุปสรรค - ฝนตกชุกทำให้งานก่อสร้างถนนโครงหลังคา และอุโมงค์ทางลอดทิศใต้ดำเนินการได้ไม่เต็มที่ - ดินมีสภาพแข็งมาก การใช้อุปกรณ์เครื่องมือปกติ ไม่สามารถขุดแต่งได้ - งานก่อสร้างขุมประตูดินได้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจมีผลกระทบต่อแนวรั้วประเทศ เนื่องจากตำแหน่งอยู่ใกล้แนวรั้วประเทศ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข - ให้ผู้รับจ้างจัดหาขุดดิน ที่มีกำลังในการขุดมากกว่าเดิมเข้าดำเนินการขุดแต่งความลาดของดินบริเวณดังกล่าว - ชะลองานก่อสร้างขุมประตูดินได้ เพื่อรอข้อสรุปเรื่องจุดเชื่อมต่อแนวรั้วประเทศกับประเทศมาเลเซีย
(๓) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๐.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๘๓ งดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๔ งดงาน ดังนี้ - งดงานที่ ๒๓ จำนวน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท - งดงานที่ ๑๑๐ จำนวน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท - งดงานที่ ๑๑๑ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท - งดงานที่ ๘๕ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๒๓ งดงาน ปัญหาอุปสรรค มีความคลาดเคลื่อนของแบบแปลนก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่จริง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องตามกระบวนการก่อสร้างจริง
(๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงแสน	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๓ งดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๒ งดงาน ดังนี้ - งดงานที่ ๙ จำนวน ๕,๔๒๖,๔๐๐ บาท - งดงานที่ ๑๐ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๖ งดงาน ปัญหาอุปสรรค แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเพิ่มจำนวนแรงงาน และส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๕) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ สังขละบุรี	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๙๐ งาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๙ งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ ๙ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๑๐ จำนวน ๒,๑๓๕,๖๖๔ บาท - งานที่ ๓๑ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๓๙ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๕๔ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๖๑ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๙๔ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๙๐ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๔๙ จำนวน ๖,๔๐๖,๙๙๒ บาท - งานที่ ๕๓ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๕๕ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๕๖ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๕๗ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๔๑ จำนวน ๓,๕๕๙,๔๔๐ บาท - งานที่ ๗๘ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๗๙ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๘๐ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๘๑ จำนวน ๘,๕๕๒,๖๕๖ บาท - งานที่ ๑๑๐ จำนวน ๓,๒๐๓,๔๙๖ บาท <p>รวมเป็นจำนวน ๒๔ งาน</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บุกรุกพื้นที่จำนวน ๒ รายยังไม่ออกจากพื้นที่ - ปัญหาระบบสาธารณูปโภคในอนาคต ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ที่ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>เร่งของบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าฯ ได้ประมาณการราคาไว้</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๖) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านตุลาการระนอง	๐.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๒ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งาน ดังนี้ - งานที่ ๒ จำนวน ๒,๓๒๗,๖๔๐ บาท - งานที่ ๓ จำนวน ๒,๓๒๗,๖๔๐ บาท ปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าเหตุเกิดจากผู้รับจ้าง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
(๗) โครงการก่อสร้างด้านตุลาการประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ ประจวบฯ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๘ งาน) บริษัท เทอร์ซิโซ่ ซัพพลาย ระนอง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้างในการด้านตุลาการประจวบฯ ลงนามสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ งาน ระยะเวลา ๕๔๐ วัน เริ่มทำงานวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ และแล้วเสร็จวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
(๘) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตุลาการและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานตุลาการภาคที่ ๔	๑.๙ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศก. ๔	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๓ งาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มจำนวน ๘ งาน ดังนี้ - งานที่ ๕ จำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๖ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท - งานที่ ๖ จำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๗ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท - งานที่ ๘ จำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท - งานที่ ๑๘ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท - งานที่ ๙ จำนวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท - งานที่ ๒๐ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๑๔ งาน ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม ค่อนข้างมากส่งผลกระทบต่อระยะเวลา การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๙) โครงการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น ด่านศุลกากรท่าลี่	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ท่าลี่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๑ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ สงมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๘ งวดงาน ดังนี้ - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๔๓๘,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๑,๔๐๖,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๑,๙๖๓,๕๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างมีผลให้การดำเนินงานล่าช้า ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรตากใบ	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๘ งวดงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค การเจาะสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง หน่วยงานที่ต้องรับรองการดำเนินงานใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อให้การหล่อเสาเข็ม ให้ได้ความยาวตามผลการเจาะสำรวจด้านวิชาช่าง ต้องใช้ระยะเวลานาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดเร่งติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
(๑๑) โครงการปรับปรุงสำนักงานด่านศุลกากรเชียงของ (เดิม)	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงของ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑ งวดงาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
(๑๒) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนท่าเรือบักด่านศุลกากรเชียงของ	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงของ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑ งวดงาน) โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
(๑๓) โครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ด่านศุลกากรเชียงของพร้อมถนนคอนกรีต	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงของ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑ งวดงาน) ส่งมอบงานตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘๘,๙๙๗.๐๑ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
(๑๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ด้านบุคลากรแม่สาย	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๕ งวดงาน) ส่งมอบงานตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรแม่สาย	๔.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๕ งวดงาน) งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ไว้จำนวน ๒๐๓ วัน
(๑๖) โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านบุคลากรเชียงดาว	๔.๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงดาว	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๔ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงาน ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถวางผังก่อสร้างตามแบบแปลนได้ เนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเป็น ไม้หวงห้าม ตามพรบ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต้องรออนุญาตที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตัดต้นไม้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน โดยการปรับลดระยะแนวเสาหน้าอาคารสำนักงาน เนื่องจาก ที่ประชุมมีมติเห็นว่าไม่ควรตัดต้นไม้สัก เนื่องจากเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ควรรักษาการอนุรักษ์ไว้
(๑๗) โครงการก่อสร้างประตูรั้วและรั้วหน้าด้านบุคลากรบ้านประกอบ	๔.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ บ้าน ประกอบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๗ งวดงาน) ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ส.๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เริ่มดำเนินการวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒ จะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
(๑๘) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรมุกดาหาร	๐.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ มุกดาหาร	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (โครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๖ งวดงาน) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมทิ้งงานไป ทำให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ต้องใช้เวลาในการสำรวจเนื้องานการก่อสร้างเดิม เพื่อเตรียมการก่อสร้างในระยะต่อไป ประกอบกับรายละเอียดของงวดงานในสัญญาบางงวดไม่สอดคล้องกับ การก่อสร้างจริง ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเนื้องานที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขออนุมัติแก้ไขสัญญางวดงานบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งตามงวดงานได้

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีการการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	ศุลกากรไทย - ศุลกากรออสเตรเลีย ดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบโครงการ Australian Trusted Trader และจัดให้มีการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation) โดยการประชุมฯ ครั้งแรกจัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ ๔-๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ศุลกากรไทย - ศุลกากรมาเลเซีย และศุลกากรไทย - ศุลกากรญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาของร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ในเบื้องต้น
๒.๒.๒ โครงการคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลสำหรับผู้ตรวจประเมินตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	มีคู่มือการตรวจคัดเลือกและประเมินผลสำหรับผู้ตรวจประเมิน ตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	พิจารณารวบรวมและประมวลเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการตรวจประเมิน และสภาพการดำเนินธุรกิจของประเทศไทย และออกแบบโครงสร้างหน้าเอกสารของคู่มือที่จะจัดทำ เพื่อเรียงลำดับเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
๒.๒.๓ โครงการทบทวนกฎหมายศุลกากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สกม.	รายงานผลการทบทวนกฎหมายศุลกากร ๑ ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกฎหมายโดยการเปรียบเทียบกฎหมายภายในและความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อค้นหาข้อขัดแย้งหรือข้อขัดแย้ง (ถ้ามี)
๒.๓.๑ การดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร	๑.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สกม.	มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ	จัดประชุมภายในสำนักฯ เพื่อหารือแนวทาง/วิธีการในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ และภายหลังจากการประชุม สกม.ได้ทำหนังสือแจ้ง สพท. สมพ. และส่วนต่างๆ ใน สกม. เพื่อขอให้ดำเนินการตามข้อสรุปรายละเอียดวิธีการรวบรวมจากที่ประชุมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของการดำเนินงานและแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปข.	- คำสั่ง/ประกาศ e-Lock มีผลบังคับใช้ (มีการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันการกระทำผิดทางศุลกากร) - ข้อมูลผลสรุปของ	กรมฯ ได้ออกการประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗/๒๕๖๒ และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock System) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
			การประยุกต์ใช้งานระบบ e-Lock กับสินค้าผ่านแดน	
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	กระบวนการจัดทำสัญญาและการตรวจรับระบบ x-Ray เป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผนปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการควบคุมการติดตั้งและตรวจรับระบบ x-Ray เพิ่มเติมตามสัญญา
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	มีระบบ PNR ใช้งาน	ร่วมประชุม Change Request เป็นประจำทุกเดือน กับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อแจ้งข้อควรแก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ (Change Request) โปรแกรมระบบ PNR
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๓.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สตอ.	รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔	คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ด้านฯ สะเดา ด้านฯ ปาดังเบซาร์ และด้านฯ สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เพื่อประชุมและศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คำปรึกษา และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเด็นปัญหาข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปประเด็นปัญหา เพื่อนำเสนอกรมฯ
๓.๓.๑ โครงการศูนย์ประสานงานการควบคุมสินค้าเชิงยุทธวิธี	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สสพ.	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมสอบผ่านการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ - รายงานองค์ความรู้หรือข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องสินค้าเชิงยุทธวิธี	- เข้าร่วมการประชุม Coordination Meeting For Sub Regional operation on Programme Global Shield and Small arms & light weapons ร่วมกับ WCO และสมาชิกอีก ๙ ประเทศ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ Pre Operation Phase และ Operation Phase - จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สาร (Raman Spectrometer) และชุดทดสอบแบบใช้แล้วทิ้ง (Test Kits) พร้อมส่งมอบเครื่องมือ Raman Spectrometer และชุดทดสอบ Test Kits แก่ท่าตรวจปล่อยหลัก จำนวน ๖ ท่าตรวจปล่อย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบสินค้าเชิงยุทธวิธี
๓.๓.๒ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสพ.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี ยาเสพติด สินค้า IPR การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm แล้วจำนวน ๑๘ ครั้ง
๓.๓.๓ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการนำร่องระยะที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๔ ม.ค.- ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ คณะทำงานฯ ได้สรุปผลการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ และเตรียมการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนำร่องฯ เพื่อร่วมกันประเมินผลในเบื้องต้น พร้อมทั้งพิจารณาการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมรูปแบบและวิธีการฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นภายในเดือน พ.ค. ๒๕๖๒ นอกจากนี้คณะทำงานฯ มีกำหนดการเดินทางไปประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
			Air Cargo Security / โครงการนำร่องฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ ในการควบคุม ด้านความปลอดภัยในการ ขนส่งสินค้าทางอากาศยาน	เม.ย. ๒๕๖๒ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมฯ มาปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินโครงการนำร่องฯ ระยะที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
๓.๓.๔ โครงการศึกษาบทบาทและความเกี่ยวข้องของกรมศุลกากรในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สกม.	รายงานผลการดำเนิน การศึกษาทบทวนกฎหมาย ศุลกากร	ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางในการนำการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ ในกรมศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สผต.	รายงานผลการศึกษาแนวทาง ในการปฏิบัติที่ดีด้านการ บริหารการจัดเก็บรายได้ ภายใต้บริบททางศุลกากร	ศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักตุนพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สพก.	ทดสอบ และเผยแพร่ ฐานข้อมูล ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์พิจารณา เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทาง เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกป นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘๔ รายการ แล้วเสร็จ - จัดทำข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พิจารณำบัญชีท้ายร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และยาสำเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.....จำนวน ๑๒๖ รายการ แล้วเสร็จ - จัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่กำหนดมาตรการนำเข้า - ส่งออก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๓ รายการ แล้วเสร็จ - จัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่กำหนดมาตรการนำเข้า - ส่งออก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๑๑ รายการ แล้วเสร็จ - จัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่กำหนดมาตรการนำเข้า - ส่งออก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๒๐๔ รายการ แล้วเสร็จ - จัดทำข้อมูลสินค้าควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) สินค้าที่มีมาตรการควบคุมว่าบาตรตามมติองค์การสหประชาชาติ จำนวน ๑๑ ประเทศ ๒) สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า ควบคุมห้ามนำเข้า จำนวน ๘ รายการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
				๓) สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๑๑ รายการ
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	รายงานสรุปข้อมูลสำหรับกลุ่มสินค้าเป้าหมายเพื่อกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม	ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกคือกลุ่มสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น วัสดุทอ กระบวนการผลิต เป็นต้น
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data	๓.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สมพ.	รายงานผลการศึกษาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร	- คณะทำงานฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและรวบรวมสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านราคาศุลกากร ดังนี้ ๑) สทท. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๒) สสท. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒ ๓) สทท. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๒ และนำผลสรุปที่ได้ไปนำเสนอต่อคณะทำงานเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป - ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบข้อมูลคู่ค้าในต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าในต่างประเทศซึ่งขายสินค้าให้แก่ผู้นำเข้าในแต่ละราย เพื่อนำไปใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาศุลกากร - ศึกษาแนวทางการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสำแดงราคาต่ำของสินค้านำเข้า โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการทำงานของระบบ ให้สามารถนำไปใช้งานควบคู่กับระบบบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรแบบ real time บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยสินค้า ณ ท่าที่นำเข้า - ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมสรรพากร เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรของผู้นำเข้าในแต่ละราย
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๓)	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	- จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning - รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ	คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นชอบในการกำหนดให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ และข้าราชการที่โอนมารับราชการในกรมศุลกากรรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๘ ราย เข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ Customs Professional e-Learning Platform สำหรับเนื้อหาบทเรียนระดับพื้นฐานเป็นกลุ่มนำร่อง
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	กรมศุลกากรมีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในการเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเตรียมการนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำกรอบฯ ขยายระยะเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาการทำงาน ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๒.๕ เท่ากับ	สพท.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ พร้อมทั้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
	เป้าหมาย			ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเสนาอกรมศุลกากรพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	- มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร และมีการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test)	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาข้อสอบ การกำหนดตัวบุคคลผู้ออกข้อสอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการออกข้อสอบ ดำเนินการออกข้อสอบ รวบรวมข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	การประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	<p>ดำเนินการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) หลักสูตร Oil Loss Control จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๘ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ ๒) จัดส่งบุคลากรส่งเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร National Workshop on Strategic Trade Controls Enforcement (STCE) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพฯ ๓) การบรรยาย PTIT Public Lecture on “US LNG & A CHANGING GLOBAL LNG TRADE DYNAMIC” จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ปตท. อาคาร ๑ กรุงเทพฯ ๔) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องราคาศุลกากร และราคาโอน WCO National Workshop on Customs Valuation and Transfer Pricing ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑๖ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ ๒๖ -๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โพรวิงส์ กรุงเทพฯ ๕) การอบรมระหว่างประเทศ เรื่อง Strategic Trade Controls ครั้งที่ ๒๑ "การควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี" Topic Licensing Systems for Strategic Trade Controls, Specialized ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี ๖) พัฒนาทักษะการนำเสนอแบบทรงพลัง (Powerful Presentation Skills) เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ๗) การบรรยาย PTIT Public Lecture "Global and Asian Oil & Nature Gas Update & Outlook" จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				๘) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร National Workshop on Customs Risk Management Thai Customs Department ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพฯ ๙) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบอากร ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา กรมศุลกากร ๑๐) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Workshop on Risk Management for Thai Customs Department ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ๑๑) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบอากร ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา กรมศุลกากร
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สพท.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความ พัฒนาตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร ดังนี้ <u>เดือน มี.ค. ๒๕๖๒</u> ๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ - หลักสูตรราคาศุลกากรและราคาโอน (WCO National Workshop on Customs Valuation and Transfer Pricing) - หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง - หลักสูตรความรู้กฎหมายศุลกากรและพิธีการศุลกากร - หลักสูตร National Workshop on Customs Risk Management for Thai Customs - หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ๒) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน ๓) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า - หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์สินค้าชนิดของสินค้าไม้แปรรูป ๔) โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร - หลักสูตรพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร ๕) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร - หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร <u>เดือน ก.พ. ๒๕๖๒</u> โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ - หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่(New - Entry Customs Officers) ให้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการที่รับโอนจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ ๑๘ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ <u>เดือน มี.ค. ๒๕๖๒</u> ๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
				- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านราคาบุคลากรระดับสูง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ดำเนินการประเมินผล และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบหลักสูตร
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๒.๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กพบ.	รายงานผล การดำเนินมาตรการ/ แนวทางการสร้างเสริม บรรยากาศและปลูกฝัง วัฒนธรรมแห่งการสร้าง นวัตกรรมในองค์กร	ดำเนินการแจ้งเวียนมาตรการเพื่อการเสริมสร้างบรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรม ในองค์กรให้หน่วยงานต่างๆ ในกรมฯ ด้วยการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงงานและการให้บริการของ ส่วนราชการของท่าน หรือของกรมบุคลากรพร้อมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรมฯ ในการตอบคำถาม หรือข้อสงสัยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการ
๕.๔.๑ โครงการคนดีศรีสุทธการ	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีสุทธการ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอกรมฯ	จัดทำหนังสือฯ แจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน และกลุ่มทุกแห่งรับทราบ เรื่อง โครงการคนดีศรีสุทธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดเตรียมวาระการประชุม เพื่อเสนอ คณะกรรมการคัดเลือก คนดีศรีสุทธการ
๕.๔.๒ โครงการระฆังสุทธการ	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ	แจ้งเวียนหนังสือฯ ให้ทุกส่วนราชการแจ้งรายชื่อหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ “ระฆังสุทธการ” ให้ทุกส่วน ราชการทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางระบบ Internet ของส่วนราชการ สำนัก สำนักงาน และด้านสุทธการทุกแห่งเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่ได้รับ ความสะดวกและไม่เป็นธรรมในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่กรมสุทธการ
๕.๔.๓ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	บุคลากรกรมสุทธการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินความรู้จาก แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ Intranet
๕.๔.๔ โครงการสุทธการคุณธรรม	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประกาศการเป็น หน่วยงานคุณธรรม อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน ภายในกรมสุทธการ	จัดประชุมคณะทำงาน ITA เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอนุमानราชชน อาคาร ๑ กรมสุทธการ เพื่อทบทวนคุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ ตัวชี้วัดกลางในแต่ละจริยปฏิบัติของกรมสุทธการ และรูปแบบ การติดตามประเมินผลตัวชี้วัด และออกหนังสือฯ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานภายใต้คุณธรรม อัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ และตัวชี้วัดกลางของกรมฯ ตามหนังสือฯ โดยให้ทุกส่วนราชการประเมินผลตัวชี้วัด พฤติกรรม พร้อมทั้งรายงานผลรอบ ๖ เดือน ให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม สบท.
๕.๔.๕ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๐.๘ เท่ากับ	สบท.	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม สัมมนาผ่านการประเมินผล	ดำเนินการขออนุมัติจัดการสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการ มีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ ๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
	เป้าหมาย		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัย	และทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ป.ป.ช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับวิทยากรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสัมมนา
๕.๔.๖ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๒.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ประเมินผลการดำเนินโครงการเสวนอรมฯ	<p>- จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ วัดสุวรรณศิริ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ</p> <p>๒) เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ</p> <p>๓) เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ วัดหงส์รัตนาราม เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ</p> <p>๔) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ วัดดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน ๑๐ คน</p> <p>๕) เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ วัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพฯ จำนวน ๒๐ คน</p> <p>๖) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ วัดทองเพลิง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน ๑๖ คน</p> <p>๗) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ วัดดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน ๑๐ คน</p> <p>- เผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรมและคำสอน ทาง Intranet</p> <p>๑) เดือน ม.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ ครั้ง</p> <p>๒) เดือน ก.พ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ ครั้ง</p> <p>๓) เดือน มี.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ครั้ง</p> <p>- สนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์” สังกัด สบพ. จำนวน ๒ คน</p>
๕.๔.๗ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๑.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร่วมทำทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฎบัญญัติอาชญากรรมฉบับปรับปรุงประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ขององค์การโลก และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ ผ่านระบบ Intranet	จัดเตรียมบทเรียนเพื่อทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้จรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฎบัญญัติอาชญากรรมฉบับปรับปรุง และประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่ขององค์การโลก และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ ผ่านระบบ Intranet
๕.๔.๘ โครงการศึกษาการกำหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	๒.๕ เท่ากับ	สทม.	รายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี	รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทบทวนปฏิบัติการกำหนดสินบนและเงินรางวัล และประชุมหารือการตีความการใช้บังคับกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับ และช่องว่างในการเบิกจ่ายของ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าดำเนินงาน
	เป้าหมาย		ส่วนได้เสียเกี่ยวกับ บทบัญญัติการกำหนด สินบนและเงินรางวัล	เงินสินบนและรางวัล
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ด้านฯ หนองคาย		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
๒. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ด้านฯ นครพนม		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
๓. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด้านศุลกากรอรัญประเทศ		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		ด้านฯ มีหนังสือถึง สบก. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เพื่อขอหารือแนวทางในการคืนค่างาน และคืนเงินให้กับ ผู้รับจ้างของโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ของงวดงานที่ ๑๗ และ ๑๘ เป็นเงินจำนวน ๙,๔๑๗,๐๘๗.๔๘ บาท เนื่องจากปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ สก.๕๑ บางส่วน (๑๒ ไร่เศษ) และอยู่ระหว่างศาลจังหวัดสระแก้วนัดไต่สวนวันที่ ๒๕, ๒๖ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ หมายเหตุ : ผู้รับจ้าง แจ้งเหตุพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ยังมีผู้บุกรุกซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ จึงขอหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑ พร้อมขอตัดค่างานคืนเงินของงวดงานที่ ๑๗ และ ๑๘ ที่ทำไปแล้วบางส่วน พร้อมขอคืนค่างาน และค่าเงินให้กับผู้รับจ้างเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
๔. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		- สำนักงบประมาณ อนุมัติให้กรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแผนงาน ผลผลิต งบรายจ่าย จำนวน ๑๓,๘๔๔,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายรายการอาคารสนับสนุน การปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ๑ หลัง (ในส่วนของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน ๑๓,๘๔๔,๕๐๐ บาท และนำเงินนอกงบประมาณ(ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) มาสมทบอีกจำนวน ๕,๗๓๓,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๗๗,๗๐๐ บาท และเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ (ในส่วนของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ในวงเงิน ๑๙,๕๗๗,๗๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒จำนวน ๑๓,๘๔๔,๕๐๐ บาท และ เงินนอกงบประมาณจำนวน ๕,๗๓๓,๒๐๐ บาท โดยให้กรมศุลกากรเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒) - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อนุมัติลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้พัน ข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบการดำเนินงาน
				ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งวดงาน และงวดเงินและได้ลงนามในหนังสือส่งมอบพื้นที่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ - ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑
๕. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลอง ใหญ่		ระงับโครงการดังกล่าว เนื่องจากด้านฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยด้านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และ สบก. ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากหน่วยเบิกจ่ายกลับมาয়ส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙
๖. โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		ด้านฯ จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวงเงิน ๒๘๐ ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
สำนักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล